

# สมาคมหน้าเตรียมจัดกิจกรรมดิ่งนักลงทุนด้น หน้าหน้าไทย co-broker



เผยหน้าหน้าระดับโลกสนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยและอาเซียน

สมาคมหน้าเตรียมจัดกิจกรรมดิ่งนักลงทุนด้นหน้าหน้าไทย co-broker

สมาคมหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) รุกเปิดตลาดระดับนานาชาติ หลังร่วมงานประชุมกับหน้าหน้าระดับโลก National Association of Realtors (NAR) เผยมีนักลงทุนสนใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน เตรียมจัดกิจกรรมดิ่งหน้าหน้าเยี่ยมชมศักยภาพตลาดในประเทศไทย หวังสร้างโอกาสหน้าหน้าไทย co-broker และทำการค้าระดับนานาชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ มุณีพิระกุล นายกสมาคมหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สมาคมฯ ได้ส่งกรรมการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมประจำปีของสมาคมหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก National Association of Realtors (NAR) ที่กรุงซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกจาก 90 ประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้นำเสนอศักยภาพด้านธุรกิจของประเทศตนเอง ทั้งนี้ ในฐานะหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยทางสมาคมฯ ได้นำเสนอเรื่องตลาดที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับนักลงทุน รวมทั้งตลาดการลงทุนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านหลังที่ 2 ตลาดสำหรับคนวัยทำงานที่มีการย้ายแหล่งงานอยู่ตลอดเวลา และกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ นอกจากนี้แล้วยังได้นำเสนอเรื่องการใช้บริการและการเข้าพักในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ เนื่องจากไทยถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับโลก

จากการนำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ให้กับหน้าหน้าจากประเทศต่าง ๆ ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกจากประเทศอื่น ๆ เข้ามาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการทำงานและแนวทางการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ กับกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ทำให้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

นางดรฤณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิดพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ให้ความเห็นว่า จากที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมงานดังกล่าว และได้ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนและหน้าหน้าอสังหาริมทรัพย์ชาติอื่น ๆ พบว่าส่วนใหญ่สนใจศักยภาพของประเทศไทย นอกจากนี้แล้วยังได้มีการติดตามผลจากที่เคยประสานงานกับชาติอื่น ๆ เมื่อการประชุมปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหน้าหน้าระดับนานาชาติเข้ามาลงทุนในไทย รวมทั้งได้มีการติดต่อกับหน้าหน้าสัญชาติไทย ซึ่งมีทั้งที่ราบรื่นและมีอุปสรรคในการทำงาน สมาคมฯ จึงถือโอกาสประสานงานด้านข้อมูลและช่วย

เหลือเพื่อกระชับสัมพันธ์สำหรับการค้าในอนาคต

นอกจากนี้แล้ว ในอนาคตจะมีการประสานงานกับ National Association of Realtors (NAR) จัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดทัวร์สัมมนาและท่องเที่ยวเพื่อดึงนักลงทุนเข้ามาเยี่ยมชมประเทศไทย รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เช่น การนำเสนอสถานที่พักสำหรับกลุ่มคนวัยเกษียณหรือคนที่เกิดในยุค Baby Boomers ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานของนายหน้าท้องถิ่นในประเทศไทยและนายหน้านานาชาติที่ต้องการร่วมงานในลักษณะ co-broker เนื่องจากทั่วโลกให้ความสำคัญตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทำให้นายหน้าไทยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับนักลงทุนและทำการค้าในระดับนานาชาติมากขึ้น

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณตรีณี รุ่งเรืองผล โทร. 081-625-6628, คุณมนัสวิน สิงหา 081-191-6779 หรือ 02-679-3255